



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๒๗๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๑๙

ที่

สพ ๐๐๐๔.๐๓ / ๑๓๖

วันที่ ๑๕

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง

แจ้งข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถานี ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานประธานรัฐสภา ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติให้สำนักวิชาการ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาการเป็นสำนักสีเขียว (Green Office) ร่วมกับสำนักพัฒนาบุคลากรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน คือ กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดย รศ. ดร. สยาม อรุณศรีมรกต และ ดร. ฉัตรตรี ภูรัต ผู้อำนวยการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กำหนดจัดวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องจัดเลี้ยง ๑๐๒ - ๑๐๔ ฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา ชั้น ๑ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย (กลุ่มเป้าหมายสำนักวิชาการ จำนวน ๑๓๕ คน และสำนักการประชุม จำนวน ๑๐๕ คน และตัวแทนสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรง จำนวนสำนักละ ๒ คน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๖ คน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

สำนักพัฒนาบุคลากร จึงขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในสังกัด จำนวน ๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้แจ้งรายชื่อมายังสำนักพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ยกเว้นสำนักวิชาการ และสำนักการประชุม) ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน คือ นางสาวบุศรา เพ็งน่วม นักรพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวสิตาวีร์ ชีรวีรุฬห์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร

## โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

### ๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลาย จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหลายประการ อาทิ การสูญเสียดังกล่าว การแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมลพิษที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญเกิดจากความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่จำกัดของมนุษย์ โดยนำไปใช้ไม่ถูกวิธี อีกทั้งขาดการดูแล อนุรักษ์ และไม่คำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา สำหรับประเทศไทยให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศและการดำเนินชีวิตของประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะด้วยหลัก ๓R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการกำจัดของเสียอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่ประการใดก็ตาม ที่สำคัญคือ จะต้องปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลา แต่จะเป็นวิธีที่คุ้มค่าและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐสภาเป็นองค์กรหนึ่งในสามที่ใช้อำนาจอธิปไตยของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงได้มอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม “รัฐสภาสีเขียว มุ่งสู่องค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหน่วยงานธุรการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา ได้รับนโยบายและดำเนินการขับเคลื่อนให้ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)” และได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้มีมติเห็นชอบให้หอสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ และสำนักการประชุมเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คือ การดำเนินการกิจกรรมภายในสำนักงานต้องตระหนักถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ ทั้งนี้ หอสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ และสำนักการประชุมได้ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งทั้งสองสำนักจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินหน่วยงานหน่วยงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยคณะกรรมการระดับประเทศ เพื่อได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังกล่าว สำนักงานวิชาการจึงจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว โดยให้ข้าราชการของสำนักวิชาการและสำนักการประชุมได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกัน รับผิดชอบ เสริมสร้าง อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน การลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างองค์ความรู้สำหรับการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักการประชุมและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ข้าราชการสำนักวิชาการและสำนักการประชุมและผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนทั้งในสถานที่ทำงานและชีวิตประจำวัน

๒. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักการประชุมและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสำนักวิชาการและสำนักการประชุมซึ่งเป็นนิติตัวแทนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในการรับการตรวจประเมินหน่วยงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยคณะกรรมการระดับประเทศ เพื่อได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างยั่งยืน

## ๓. กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น จำนวน ๒ วัน ประกอบด้วย

- วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุม ๖๐๑ และ ๖๐๒ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา และภาคปฏิบัติ ณ ลานประชาชน กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสำนักการประชุม และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในสำนักการประชุม (แม่บ้าน)

- วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุม ๖๐๑ และ ๖๐๒ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา และภาคปฏิบัติ ณ ลานประชาชน กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ สำนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในสำนักวิชาการ (แม่บ้าน)

กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- วันพุธที่ ๒๔ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก เฉพาะข้าราชการสำนักวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่ขณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาการเป็นสำนักสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรและผู้สังเกตการณ์ ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในหอสมุดรัฐสภา (แม่บ้าน) รวมจำนวน ๑๑๐ คน

- วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องจัดเลี้ยง ๑๐๒ - ๑๐๔ ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น ๑ (กลุ่มเป้าหมายสำนักวิชาการและสำนักการประชุม และตัวแทนสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรง จำนวน สำนักละ ๒ คน) จำนวน ๓๐๐ คน

#### กิจกรรมที่ ๓

- วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ การศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการ สำนักวิชาการ จำนวน ๑๓๐ คน

#### **กิจกรรมที่ ๑**

การบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงคลองเตย ร่วมกับสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

#### **กิจกรรมที่ ๒**

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดย รศ. ดร. สยาม อรุณศรีมรกต และดร. ฉัตรตรี ภูริทัต ผู้อำนวยการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาการเป็นสำนักสีเขียว (Green Office)

กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว

### **๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการโครงการ**

กิจกรรมที่ ๑ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น ณ อาคารรัฐสภา

กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกและอาคารรัฐสภา

กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาดูงาน ณ องค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว

### **๖. งบประมาณ**

งบประมาณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

### **๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ข้าราชการสำนักวิชาการและสำนักการประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนทั้งในสถานที่ทำงานและชีวิตประจำวัน

๒. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการสำนักวิชาการและสำนักการประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓. หอสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ และสำนักวิชาการได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว และได้รับรางวัล G Green ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบรรลุเป้าหมายการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างยั่งยืน

#### ๘. การติดตามผล

๑. ประเมินผลการวัดความรู้ความเข้าใจโดยใช้แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ (ก่อนและหลัง)
๒. ประเมินผลความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
๓. การสำรวจและสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายภายหลังการสัมมนา

#### ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักวิชาการ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาการเป็นสำนักสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับสำนักพัฒนาบุคลากร

**กำหนดการ**  
**โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**  
**กิจกรรมที่ ๒ การให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**  
**วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖**  
**เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา**  
**ณ ห้องจัดเลี้ยง ๑๐๒ - ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา**

วัน และเวลา	กิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา	ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา	การบรรยาย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิทยากร ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ผู้อำนวยการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา	การบรรยาย เรื่อง การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา	สรุปทบทวน และทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างเช้า เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. และบ่าย เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.